

## GFC - วันนี้ รักแบบไหน ก็เล่นแบบนั้น

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)  
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028  
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในวลีจั่วหัว...

อาจจะบอกว่า ให้โอกาสวันนี้สักวัน ก็ได้เหมือนกันนะ หากตลาด หรือ SET Index จะเอาทางไหน ก็ต้องวันนี้แล้วละนะ แต่ถ้าจะบอกจริงๆ ถ้าอยากจะขึ้น ก็ต้องวันนี้จะดีกว่า เพราะถ้าช้าไปกว่านี้ แม้ว่าจะไม่เห็นการลง หรือเห็นการแกว่งแคบๆ แลวนั้นนานๆ ถ้าเกิดมีการลงต่ำเมื่อไหร่ อาจจะเห็นการลงแรงๆ ตามมาได้เหมือนกันนะ... ถ้าอยากขึ้น ต้องรีบไปยืน 1400 ให้ได้ ถ้ายังไม่ได้ อาจจะมีการลงต่ำๆ ตามมานั่นเอง ถึงได้จั่วหัวมาว่า วันนี้รักแบบไหน หมายถึงว่า ชอบหุ้นแบบไหน ก็เล่นหุ้นในแบบที่ชอบ ซึ่งหากผ่าน 1400 ขึ้นมาได้จริงๆ ก็อาจจะต้องไปเล่นหุ้นใหญ่ๆ หุ้นพื้นฐาน หรือหุ้นหลักๆ แต่หากยังแกว่งแคบๆ แบบเดิม หรือ เกิดพลิกลงมาต่ำๆ ก่อนเลยนั้น แนนอน ยังคงหนีไม่พ้น หุ้นเล็กๆ และหุ้นเก็งกำไร... อาจจะมีคำถามว่า แล้วทิศทางตลาด หรือ SET Index ในตอนนี้ จะออกทางไหนมากกว่า อันนี้เหนือเมฆได้คุยไว้ใน LIVE ทุกวันอยู่แล้วนะครับ วิธีการให้น้ำหนัก วิธีการอ่านแนวโน้ม ย่อมมีขึ้นตอนหรือกระบวนการวิเคราะห์ตามทฤษฎีอยู่ด้วยแล้วเสมอมา... หรืออย่างที่กล่าว ราคาหุ้น ไม่มีคำว่าแพงเกินไปที่จะซื้อ หรือ ถูกเกินไป ที่จะขาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งใจความสำคัญของการใช้ปัจจัยทางเทคนิค ในการเก็งกำไร หรือลงทุนในหุ้น... สุดท้ายแล้ว ก็วนกลับไปเอ่ยถึงแนวโน้มหลักๆ ไว้ก่อนด้วยอยู่ดีว่า การที่ยังมีการแกว่งต่ำกว่าระดับ 1460 อยู่ นั้น ประเทศไทยในมุมมองด้วยปัจจัยทางเทคนิค ยังถือว่าความเสี่ยงในการลงต่ำๆ ยังคงมีอยู่ต่อไป...แปลว่า ผ่านไปยืน 1460 ได้เมื่อไหร่ ค่อยมาคุยกันถึงแม่น้ำแห่งความหวังกันอีกทีหนึ่ง

### ดูตามเกม...

จะว่าไปแล้ว เกมของหุ้นเล็กๆ ในสมัยนี้ ก็ถือว่าเล่นง่ายนะ อาจจะยาก หรือจับทางล่องหนบ้าง ถ้าจะเล่น ก็อาจจะต้องนั่งเฝ้าหน้าจอกันเลย แต่ถ้าตัวไหนสัญญาณดี ๆ ก็อาจจะถือไว้ได้

แนวรับ : ...12.0-11.8 เน้นไม่ต่ำกว่า 11.5 ไว้ด้วย

เป้าหมาย : ...13.1-13.3 และอาจลุ้นรอบได้ถึง 14.5

Price Chart...(GFC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น GFC... แนวรับ และเป้าหมายที่ให้มานี้ เอาไว้สำหรับการวางแผนการเก็งกำไร ซึ่งหมายรวมว่า อาจจะไม่ใช้แค่เก็งกำไรระยะสั้นๆ เพียงอย่างเดียวนะ อาจจะเป็นรอบการเก็งกำไร เพราะการขึ้นถึงเป้าหมาย อาจจะไม่ใช้วันสองวันก็ได้ อาจจะค่อยๆ ขึ้นตามภาพที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้ เรียกว่านิสัยของหุ้นนั้นแหละ แต่ถ้าจะเอารอบยาวๆ กันจริงๆ ดูจากรูปแบบเส้น MA. ที่มีการเรียงตัวกันในภาวะกระทิงแล้วนั้น อาจจะลุ้นได้ถึงระดับ 16.0-17.0 กันโน่นเลยนะ... จะว่าไปแล้วนั้น รูปแบบของ MA. ฟังจะเริ่มต้น หรือ เป็นไม้ต้นๆ เองนะ ถ้าจะค่อยๆ ขึ้น หรือ ขึ้นบ้างลงบ้าง ไม่แรงเกินไปนัก การขึ้นไกลๆ ก็อาจจะเกินกว่าระดับที่คาดไว้ก็ได้นะ